

Số: /BC-UBND

Ba Tơ, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1204/STNMT-TNN ngày 13/3/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024; UBND huyện Ba Tơ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo

UBND huyện đã ban hành Công văn số 517/UBND ngày 21/3/2024 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024 trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của nước và khí tượng đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính với hệ sinh thái, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các nguồn nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất nước. Tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024.

II. Kết quả triển khai thực hiện

1. Kết quả đạt được

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024 tại trụ sở cơ quan và các điểm công cộng như sau:

- Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề về khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đa dạng sinh học và sinh kế người dân thông qua quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phục hồi các dòng sông bị ô nhiễm, phục hồi hệ sinh thái tại các lưu vực sông; áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

- Lồng ghép các cuộc họp tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn nhằm tuyên truyền về bảo vệ nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường là trách nhiệm mọi người dân, phải có ý thức xử lý rác, nước sinh hoạt đúng quy định không gây ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước.

- Phát trên chương trình Truyền thanh huyện, đài phát thanh các xã, thị trấn về tầm quan trọng của các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024 bằng các hoạt động như: Tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở; thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông dòng chảy, nạo vét hệ thống thoát nước tại các đường làng ngõ xóm; trồng cây xanh, phát động phong trào không lấn bờ sông, suối, không vứt bỏ vỏ chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật tại bờ ruộng, nương, suối, sau khi sử dụng để bảo vệ nguồn nước.

- Chỉ đạo thực hiện và kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn – năm 2024, đã chú trọng kiểm tra, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức dọn vệ sinh các khu vực ven sông, suối, ao hồ và ngăn chặn tình trạng người dân vứt bỏ rác thải tại các khu vực này nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên nước và hệ sinh thái thủy sinh các lưu vực.

2. Đánh giá chung

UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông và các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024, cơ bản người dân trên địa bàn huyện đã có ý thức tốt trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ các khu vực đất ngập nước.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số người dân vứt rác thải sinh hoạt tại một số khu vực sông, suối dọc tuyến đường Quốc lộ 24 (*chủ yếu là các tiểu thương, người bán hàng rong và người đi trên các phương tiện lưu thông qua địa bàn huyện*) vào các thời điểm vắng người qua lại, khó kiểm tra phát hiện để xử lý, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước và các khu vực đất ngập nước.

III. Nhiệm vụ trong thời gian tới

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, truyền thông và thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nhằm bảo vệ các vùng đất ngập nước, thực hiện các hoạt động hàng năm nhằm hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1097/UBND-KTN ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới .

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2024; UBND huyện Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở TN&MT;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TNMT (*Thảo*).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Giang Nam